

Số: 193/BC-STNMT

Điện Biên, ngày 27 tháng 8 năm 2019

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/BDVTU ngày 09/8/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2009-2019; Văn bản số 128-CV/BCS ngày 15/8/2019 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc tham mưu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2009-2019. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "DÂN VẬN KHÉO"

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.

Nhận thức được tầm quan trọng của thực hiện phong trào "Dân vận khéo", cấp ủy, lãnh đạo cơ quan luôn xác định việc chỉ đạo, lãnh đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" là nhiệm vụ cần thiết của ngành, phong trào được triển khai sâu rộng, lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ công tác Tài nguyên và Môi trường.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, Sở đã quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức thuộc sở như: Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 26/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua "dân vận khéo"; Kế hoạch số 3201/KH-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị; Kế hoạch số 11-KH/BDV ngày 30/6/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch 775 /KH –STNMT ngày 11/10/2017 về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 – 2020. Việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cá nhân trong cơ quan, lấy việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trên làm tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm của mỗi cá nhân trong cơ quan, đơn vị.

2. Kết quả thực hiện

Với chức năng và nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua, Đảng bộ triển khai thực hiện "Dân vận khéo" trong việc vận động cán bộ đảng viên phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ, của cấp trên. Hàng năm đảng bộ luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng viên có ý thức trách nhiệm cao, làm việc với mục đích phục vụ Đảng, nhà nước, nhân dân, thực

hiện nghiêm quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện "Dân vận khéo" trong việc cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị chủ động cụ thể hóa các nội dung trong Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác dân vận. Thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 26/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua "dân vận khéo"; Kế hoạch số 3201/KH-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BDV ngày 30/6/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020. Thực hiện tốt các nội dung trên đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động, giúp cho mỗi cán bộ công chức, viên chức, nhân viên của Sở nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tạo sự nhất trí, đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, qua đó hàng năm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Trong giai đoạn 2009 -2019 thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo". Đảng bộ đã chỉ đạo tốt việc phối hợp giữa các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở, với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên; cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên với nhau để có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, trong việc chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức.

Hàng năm, Đảng bộ, cơ quan thường xuyên thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với các buổi tổng kết của Chi bộ cơ quan, qua đó đánh giá rút kinh nghiệm những việc đã làm và chưa làm được. Tuy nhiên công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận còn chưa được thực hiện do nguồn kinh phí của cơ quan còn hạn hẹp, chưa bố trí được nguồn kinh phí để biểu dương, khen thưởng chuyên đề về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" mà phải xét, khen thưởng lồng ghép trong các phong trào thi đua và tổng kết cuối năm của Sở.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Đảng bộ triển khai thực hiện "Dân vận khéo" trong việc vận động cán bộ đảng viên phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ, của cấp trên, hàng năm Đảng bộ luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý trách nhiệm cao, làm việc với mục đích phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện nghiêm túc 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, viên chức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng bộ đã thực hiện tốt "Dân vận khéo" trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên lấy đó làm nòng cốt cho mọi hoạt động của cơ

quan. Trong thời gian qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã có những chuyển biến tích cực, cán bộ đảng viên cơ quan qua học tập đã thể hiện tính gương mẫu thực hiện quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ được giao. Lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Các chi bộ thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng, sinh hoạt Đảng đầy đủ, nội dung sinh hoạt được chuẩn bị rõ ràng, phù hợp.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

- Phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong năm qua luôn được Đảng bộ Sở quan tâm triển khai thực hiện. Thông qua phong trào đã giúp cho đội ngũ cán bộ đảng viên trong Sở nâng cao tinh thần, thái độ, phong cách dân vận.

- Môi quan hệ giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể, các Doanh nghiệp và nhân dân được gắn bó hơn, củng cố được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp; đời sống của cán bộ, công chức, viên chức được cải thiện và nâng lên rõ rệt; công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách các thủ tục hành chính được triển khai và thực hiện tích cực.

2. Tồn tại:

Công tác tuyên truyền phong trào "Dân vận khéo" tại Đảng bộ có lúc chưa thường xuyên, chưa xây dựng được mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong hoạt động của cơ quan, Đảng bộ.

3. Bài học kinh nghiệm

- Công tác Dân vận cần phải có tâm huyết, nói phải đi đôi với làm.

- Kịp thời biểu dương, tôn vinh và nhân rộng những điển hình tiên tiến là việc làm thường xuyên, cần thiết để tiếp tục lan tỏa tấm gương đó trong toàn thể cơ quan để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong Sở.

- Công tác dân vận của Sở phải chú trọng đến công tác tuyên truyền, chủ trương, chính sách, pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "DÂN VẬN KHÉO"

1. Phương hướng

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới, tích cực tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận "Theo tinh thần gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân".

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên cơ sở đó làm tốt công tác dân vận của Đảng, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" nhằm phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

2. Nhiệm vụ

1. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh khối đoàn kết dân tộc, kịp thời theo dõi nắm bắt tình hình và những vấn đề có nhiều bức xúc liên quan đến đời sống, việc làm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ... để tham mưu có biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả.

2. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, nhằm phát huy, đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền. Các đơn vị phải gắn công tác dân vận với thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, từng mặt công tác; gắn công tác dân vận với việc triển khai thực hiện các chương trình dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác cải cách hành chính.

3. Các đơn vị, phòng ban của Sở cần đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát, bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà cho nhân dân gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở theo hướng ngày càng sát dân, tôn trọng ý kiến của nhân dân với phương châm "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", tạo điều kiện để nhân dân tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân, tránh để tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

4. Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện về công tác dân vận, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và đưa nội dung này vào tiêu chí để xét tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và thi đua hằng năm.

5. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" tại các đơn vị; xử lý nghiêm những hành vi thiếu trách nhiệm thi hành công vụ của cán bộ, công chức và đẩy mạnh công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Ngôn Ngọc Khuê